

**PHÁT BIỂU Ý KIẾN CỦA CHIẾN HỮU THÁI VĂN HÒA
TỔNG HỘI TRƯỞNG TỔNG HỘI CSQG
TRONG NGÀY TRUYỀN THỐNG CSQG TẠI BẮC CA
28/5/2023**



Kính thưa Quý Vị,

Trong công cuộc bảo vệ Miền Nam VN, Quân Lực VNCH đã hy sinh nhiều xương máu và đã nêu cao tinh thần chiến đấu anh dũng bất khuất và đã nhiều lần đập tan cuồng vọng xâm lăng của Cộng Quân Bắc Việt và đã làm rã ngũ, rã hàng Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, công cụ của Cộng Sản Hà Nội.

Những chiến tích lẫy lừng của Quân Lực VNCH với các trận chiến Bình Long Anh Dũng, Kon Tum Kiên Hùng, Trị Thiên Vùng Dậy... như vẫn còn vang vọng đâu đây.

Về phía CSQG, Lực Lượng CSQG VNCH cũng đã phát triển lớn mạnh với nhân số 135 ngàn người gồm các cấp từ

Trung Ương xuống địa phương theo tinh thần Sắc lệnh số 17-A /TT/SL ngày 01-3-1971 cải tổ rộng lớn ngành CSQG thành Lực Lượng CSQG VNCH, và Sắc lệnh số 355/TT/SL ngày 01-6-1971 ấn định tổ chức, nhiệm vụ của Lực Lượng CSQG và Tư Lệnh CSQG được Tổng Thống VNCH bổ nhiệm bằng sắc lệnh, xếp ngang hàng cấp Bộ Trưởng. Riêng Tư Lệnh Phó CSQG do Tổng Thống bổ nhiệm bằng nghị định.

Sau khi quy chế Lực Lượng CSQG được ban hành, Hội Đồng Chánh Phủ đã công nhận ngày 01 tháng 6 hàng năm là ngày Truyền Thống CSQG và Ngày Truyền Thống CSQG đầu tiên được tổ chức tại sân cờ Bộ Tư Lệnh CSQG Sài Gòn ngày 01 tháng 6 năm 1972.

Nhân ngày Truyền Thống CSQG năm nay, chúng tôi xin được nhắc đến một số thành quả của Lực Lượng CSQG VNCH nhằm nói lên những đóng góp thiết thực của Ngành CSQG trong suốt chiều dài bảo vệ đất nước và phục vụ đồng bào qua một số công tác, xin được lược kể sau đây theo thứ tự thời gian:

- 1- Phá vỡ Cụm Tình Báo Chiến Lược A.22 xâm nhập Phủ Tổng Thống VNCH, bắt giữ Huỳnh Văn Trọng, Lê Hữu Thúy, Vũ Ngọc Nhạ và trên 40 đồng bọn vào tháng 7 năm 1969 và tịch thu nhiều tài liệu quan trọng.
- 2- Phá vỡ Cụm Tình Báo Chiến Lược A.16 xâm nhập Quốc Hội VNCH và Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất, bắt giữ Trần Ngọc Hiền, Đại Úy Quân Báo của CS Hà Nội, Dân Biểu Trần Ngọc Châu, Tổng Thư Ký Quốc Hội sau khi đã bị bãi chức và thu hồi quyền bất khả xâm phạm và 38 cơ sở gồm nhiều trí thức và thương gia.
- 3- Phá vỡ Cụm Tình Báo Chiến Lược A.54 bắt giữ Điệp Viên Sáu Già tức Bùi Văn Sắc tại tư dinh của Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi, số 11 Gia Long, Sài Gòn, tịch thu máy truyền tin, mật mã và nhiều tài liệu quan trọng vào đầu năm 1970.
- 4- Phá vỡ tổ chức binh vận Trung Ương Cục Miền Nam vào tháng 7 năm 1974, bắt giữ trên 200 cán bộ, cơ sở tại Sài Gòn và tại nhiều Tỉnh, Thị Xã, tịch thu 3 nhà hàng kinh tài cho VC ở Sài Gòn và Chợ Lớn, trong đó có nhà hàng Thanh Bạch và phát hiện 3 vị Tướng Lãnh Quân Lực VNCH có liên hệ với

cộng sản, trong đó có Chuẩn Tướng Nguyễn Hữu Hạnh.

- 5- Phá vỡ Ban An Ninh Quận 7,8 VC trong Kế Hoạch Quang Trung vào cuối tháng 2 năm 1975, bắt giữ một số cán bộ đầu não về binh vận, tuyên truyền CS vào ngày 26 tháng 4 năm 1975 tại Quận 10, sau khi bọn chúng đột nhập Thủ Đô Sài Gòn.
- 6- Với chiến dịch Phượng Hoàng, Đại Phong, Bình Minh và qua các mạng lưới tình báo nhân dân, diện địa, xâm nhập, CSQG hầu như đã vô hiệu hóa từ trong nước các hoạt động của hạ tầng cơ sở cộng sản các cấp. Điều này đã được VC xác định qua tài liệu của chúng bị tịch thu trong cuộc hành quân tại Tây Ninh và qua các bằng chứng thực tế, là hạ tầng cơ sở cộng sản đã không có khả năng sách động quần chúng nổi dậy hoặc tiếp tay với chúng trong trận tổng công kích tết Mậu Thân năm 1968 tại Thủ Đô Sài Gòn và nhiều nơi khác. Ngay cả trong những ngày cận kề 30 tháng 4 năm 1975, cơ sở hạ tầng cộng sản cũng không thể xuất đầu lộ diện vì nhiều tổ chức của chúng đã bị Ngành Đặc Biệt CSQG phá vỡ vào cuối năm 1974 và đầu năm 1975, kể cả hệ thống cán bộ chìm, nổi của Thành Đoàn CS cũng đã bị Ban A17 Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo và Ngành Đặc Biệt vô hiệu hóa trước năm 1974. Hàng Chức Nguyên, một thành viên cốt cán của Thành Đoàn CS Sài Gòn đã xác nhận trong quyển “Trui Rèn Trong Lửa Đỏ” ở trang 186 rằng: “Từ năm

1972, địch đã ra tay khủng bố, càn quét, hòng đè bẹp các phong trào đấu tranh. Hầu hết những trụ sở tập hợp công khai của thanh niên sinh viên học sinh đều bị chúng phá hủy hoặc chiếm đóng. Tình hình im lặng, căng thẳng, không một cuộc đấu tranh công khai lớn nhỏ nào nổ ra được”.

- 7- Trong lãnh vực tình báo chuyên nghiệp: Tình Báo Viên Võ Văn Ba của Ngành Đặc Biệt Tây Ninh là nguồn tin duy nhất đã báo cáo về Khối Đặc Biệt thuộc Tổng Nha CSQG biết trước 5 ngày với khẳng định rằng Cộng Sản sẽ thực hiện cuộc Tổng Công Kích, Tổng Khởi Nghĩa trong dịp Tết Mậu Thân 1968, trong lúc những nguồn tin của các cơ quan bạn hầu như không ghi nhận được vì do chủ quan là cộng sản sẽ nghiêm chỉnh thực thi thỏa hiệp ngưng bắn trong 3 ngày Tết như đã ký kết.

*Từ nguồn tin tình báo trên, Tổng Giám Đốc CSQG Chuẩn Tướng Nguyễn Ngọc Loan đã chỉ thị nhân viên CSQG các cấp từ Trung Ương xuống địa phương tu bổ hệ thống phòng thủ đơn vị, gia tăng các nút chặn, kiểm soát sự xuất nhập Đô Thành Sài Gòn, các Thị Trấn, Thị Xã và ra lệnh cấm trại 100% nhân viên trong các ngày Tết. Nhờ vậy, ngay từ những giây phút đầu, khi tiếng súng nổ ra, các đơn vị CSQG và Lực Lượng CSDC đã có mặt ngay tại các địa điểm mà cộng quân đã đột nhập. Chuẩn Tướng Nguyễn Ngọc Loan và Trưởng Ty CSQG Quận Nhì, Quận Trưởng Cảnh Sát Trần Minh Công đã đích thân ra mặt trận hợp lực với các đơn vị Quân Lực VNCH chống trả, tiêu diệt, đẩy lùi cộng quân và đã bảo

vệ Thủ Đô Sài Gòn trong cuộc Tổng Công Kích Tổng Khởi Nghĩa của Cộng Sản Bắc Việt vào Tết Mậu Thân năm 1968.

*Đề cập đến TBV Võ Văn Ba của Ngành CSQG, trong cuộc hội thảo mang chủ đề “Tình Báo Trong Chiến Tranh VN” tại Đại Học Công Nghệ Texas vào 2 ngày 20 và 21 tháng 10 năm 2008, Ông Merle Pribbenow, cựu nhân viên CIA và chuyên gia Tiếng Việt đã từng phục vụ tại Sài Gòn từ 1970 đến 1975 đã lên tiếng xác nhận rằng nhân vật Võ Văn Ba là điệp viên giỏi nhất của VNCH và CIA trong cuộc chiến tranh VN. Và gần đây, qua cuộc phỏng vấn của Bà Jackie Bông, Phu nhân của Cố GS Nguyễn Văn Bông, Ông Frank Snapp, tác giả cuốn “Decent Interval” là chuyên viên phân tích tình báo cao cấp của Tòa Đại Sứ HK tại VN đã một lần nữa khẳng định rằng những tin tức do TBV Võ Văn Ba cung cấp cho CSQG VNCH và CIA đã thực sự cứu mạng sống hàng trăm ngàn người Quốc Gia và lính Mỹ trong cuộc chiến tranh VN và đã giúp VNCH và Hoa Kỳ đối phó hữu hiệu với tình hình trong mỗi giai đoạn, từ Tết Mậu Thân năm 1968, đến Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972, đến Hòa Đàm Ba Lê và sau cùng là cuộc tiến công cưỡng chiếm Sài Gòn của Cộng Sản vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Kính thưa Quý Vị,

Sau 1975, với oán nặng và thù sâu về những thiệt hại do CSQG VNCH gây ra trước năm 1975, Cộng sản đã ra tay trả thù tàn độc các chiến sĩ CSQG. Những vụ tàn sát đã xảy ra kinh hoàng, đẫm máu ở Quảng Ngãi với 179 nhân viên cảnh sát bị hành quyết. Ở Phú Yên, Bình Định, Bình Dương, Châu Đốc, Chương Thiện, Ba Xuyên... Tại mỗi nơi, cộng sản cũng

đã sát hại hàng trăm CSQG. Ngoài ra, Cộng sản cũng đã hành hạ hàng ngàn viên chức, cán bộ và nhân viên CSQG trong các lao tù Cộng Sản từ Nam ra Bắc và đã giam giữ 30 Sĩ Quan CSQG từ 16 năm đến 17 năm.

Hôm nay, Ngày Truyền Thống CSQG, tập thể CSQG xin thành kính tri ân và tưởng niệm các viên chức, cán bộ và nhân viên của Lực Lượng CSQG đã đổ máu xương và hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ đất nước và đồng bào. Thành kính tri ân và tưởng niệm các Chiến Sĩ CSQG đã anh dũng tử tiết, đã bị cộng sản hành quyết tại các Tỉnh Miền Trung trong tháng 3/1975 và tại các Tỉnh Miền Nam trong tháng 4, 5/1975 và hàng ngàn viên chức, cán bộ, nhân viên CSQG đã chết trong các lao tù Cộng Sản sau tháng 4/1975.

Nhằm thể hiện tấm lòng ngưỡng mộ và biết ơn sự hy sinh của những chiến sĩ CSQG, Tổng Hội CSQG đã thực hiện 224 món quà Xuân ân tình để biếu tặng Thương Binh và Quả Phụ CSQG còn kẹt lại ở quê nhà trong dịp Tết Quý Mão vừa qua, và đặc biệt Ngày Truyền Thống CSQG năm nay, Tổng Hội CSQG đã thực hiện những tấm Plaques tri ân và tưởng niệm các cấp chỉ huy đã cống hiến tâm lực của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển Ngành CSQG, các Niên Trưởng và Chiến Hữu CSQG đã hy sinh vì nghiệp vụ, đã anh dũng tử tiết, đã bị cộng sản hành quyết và đã gục ngã trong các lao tù cộng sản, gồm các Vị: Cố Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan - Cố Chuẩn Tướng Trần Văn Hai - Cố Chuẩn Tướng CSQG Bùi Văn Nhu - Cố Đại Tá

CSQG Đàm Trung Mộc - Cố Đại Tá CSQG Võ Tuyết Hồ - Cố Trung Tá CSQG Nguyễn Văn Long - Cố Trung Tá CSQG Đặng Sĩ Vĩnh - Cố Đại Úy CSQG Võ Lệ và vinh danh Cựu Đại Úy CSQG Hà Xuân Thiết, cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 3 và Khoá 6 Học Viện CSQG, nguyên Văn Phòng Trưởng Văn Phòng Thường Trực Ủy Ban Phụng Hoàng BCH CSQG Quận 8, BCH CSQG Thủ Đô Sài Gòn, Trung Đội Trưởng Trung Đội 1, Đại Đội Ứng Chiến BCH CSQG Quận 8, BCH CSQG Thủ Đô Sài Gòn, đã cùng một số viên chức và chiến sĩ thuộc đại đội ứng chiến BCH/CSQG/Q8 mở cuộc hành quân nhằm giải vây và tiếp viện cho Cuộc CSQG Ký Thu Ôn trong tình hình rất khốc liệt vì hai bên đã đánh "xáp lá cà", cận chiến giữa các ngôi mộ ngay trong nghĩa trang tọa lạc bên ngoài Cuộc CSQG. Cuộc chiến này với sự tăng viện của Đại Đội 4 Biệt Đoàn 222 Cảnh Sát Dã Chiến đã nêu cao tinh thần chiến đấu anh dũng, bất khuất trước áp lực của cộng quân và đã tiêu diệt được 16 tên đặc công VC & bắt sống 7 tên khác. Kết quả này đã ngăn chặn được một đơn vị đặc công tiến vào Thủ Đô Sài Gòn theo hướng Đông Nam trong đêm 29 rạng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tinh thần quyết tâm chiến đấu để Bảo Quốc An Dân cho đến giây phút cuối cùng cuộc chiến của CH Hà Xuân Thiết cùng các Chiến Sĩ CSQG thuộc BCH Quận 8 và Biệt Đoàn 222 CSDC đã làm rạng ngời Trang Sử của Lực Lượng CSQG VNCH.

Trân trọng kính chào Quý Vị và xin cảm ơn Quý Vị đã theo dõi phần phát biểu của chúng tôi.

